
sþ. 95. Fyrirspurn [85. mál]
til félagsmálaráðherra um greiðslur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.

Frá Sturlu Böðvarssyni.

1. Hversu mikil skerðing verður á ráðstöfunarfé Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga árið 1985
vegna greiðslna til Innheimtustofnunar sveitarfélaga? Hver hefur skerðingin verið
tímabilið 1980-1984?

2. Hyggst ráðherra breyta þeim reglum sem nú gilda um greiðslur á framlögum úr
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga þannig að sömu reglur gildi um hreppa og kaupstaði?


